
Komið þið öll sæl og blessuð,  

 

Ég og Anna Sigga verkefnastjóri verkefnisins Holtavörðuheiðarlína 3 þökkum fyrir góðar móttökur við 

símtölum til ykkar á síðustu dögum þar sem við vorum að kynna verkefnið Holtavörðuheiðarlína 3. 

Meðfylgjandi er auglýsing til að minna ykkur á fundina á morgun og miðvikudag á Hótel Laugarbakka 

annars vegar og félagsheimilinu Blönduósi hins vegar. Hér er dagskrá fyrir fundina,  

 

Dagskrá:  

• Elín Sigríður Óladóttir, samráðsfulltrúi  

Kynning á skipulagi samráðs  

• Sverrir Jan Norðfjörð, framkvæmdarstjóri þróunar- og tæknisviðs 

Landsnet, hlutverk og markmið  

• Anna Sigga Lúðvíksdóttir verkefnastjóri,  

• Erla Björg Aðalsteinsdóttir, ráðgjafi VSÓ 

Holtavörðuheiðarlína 3 – kynning á verkefninu  

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda 

• Magni Þór Pálsson, Yfirmaður rannsókna á þróunar- og tæknisviði 

Holtavörðuheiðarlína 3 og jarðstrengir 

 

Umræður og samantekt 

 

Það verður haldinn kynningarfundur á höfuðborgarsvæðinu með sama uppleggi og munum við senda 

út á þennan hóp þegar dagsetning liggur fyrir, gerum ráð fyrir að hann verði  á næstu tveimur vikum. 

Læt einnig fylgja tvær greinar sem skrifaðar hafa verið um verkefnið og birtar í fjölmiðlum á síðustu 

dögum.  Sjáið leiðbeiningar við að opna greinarnar við að renna músinni yfir linkana.  

 

https://www.frettabladid.is/skodun/styrkingar-raforkukerfisins-a-nordvesturlandi/ 

 

https://www.mbl.is/mogginn/bladid/grein/1823189/ 
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